

ที่ CA 014/2020

14 พฤษภาคม 2563



เรื่อง แจ้งยกเลิกการร่วมทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทร่วมค้า ดังต่อไปนี้

- ก. บริษัท เมก้า มาลี จำกัด : MMC ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 49%
- ข. บริษัท มาลี คีโน ประเทศไทย จำกัด : MKT ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า คีโน ในประเทศไทย โดยบริษัทย่อย (บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด (MCC)) ถือหุ้น 51%
- ค. บริษัท พีที คีโน มาลี อินโดนีเซีย จำกัด : KMI ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทย่อย (บริษัท มาลี แคปิตอล จำกัด (MCC)) ถือหุ้น 49%

หมายเหตุ ในส่วนของ บริษัท พีที คีโน มาลี เทรดิง จำกัด : KMT ประกอบธุรกิจผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้า มาลี ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯยังคงการร่วมทุนและยังดำเนินการตามปกติ

อนึ่งการยกเลิกร่วมทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าทั้งสามนี้มีมติเห็นพ้องร่วมกัน โดยจะดำเนินการปิดบริษัทร่วมทุนและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป

การยกเลิกกิจการร่วมค้านี้เกิดจากการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทางบริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัทนี้ยังคงมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในประเทศไทย การที่บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะยกเลิก MMC และ MKT นั้นเป็นเพราะทั้งสองบริษัทยังจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดยอดขาย ด้วยภายใต้ทรัพยากรของบริษัทฯที่มีจำกัดในสภาวะการณ์ปัจจุบัน การยกเลิกการร่วมทุนทั้งสองนี้จะสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยจะสามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่อง และมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรในธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่

ในส่วนของ KMI ในระยะสั้นยังไม่มีแผนในการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซียหรือใช้งบลงทุนนี้แต่อย่างใด ดังนั้นในการยกเลิกการร่วมทุนบริษัท KMI ทางบริษัทฯจะสามารถเพิ่มสภาพคล่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อการขายผลิตภัณฑ์มาลีผ่าน KMT ดังเดิม

เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการค้าบริการของบริษัทฯและบริษัทในเครืออื่นๆแต่อย่างใด รวมทั้งไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)
เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)